

## ไทยคมรายงานผลประกอบการไตรมาส 3/2561

นนทบุรี, 31 ต.ค. 2561 - บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ("THCOM") ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 3/2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 104 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 59.6% จากงวดเดียวกันของปีก่อน แม้ว่ารายได้จะมีการปรับตัวลดลง 6.3% มาอยู่ที่ระดับ 1,504 ล้านบาท ทั้งนี้ กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากการลดลงของค่าเสื่อมราคาตามการบันทึกด้วยค่าของสินทรัพย์ดาวเทียมในช่วงไตรมาส 4/2560 รวมถึงความสามารถในการจัดการค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหารที่มีประสิทธิภาพของบริษัท

เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2561 รายได้จากการขายและการให้บริการในไตรมาส 3/2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.6% เป็นผลมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าที่ใช้งานดาวเทียมในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามกำไรสุทธิไตรมาส 3/2561 ปรับตัวลดลง 58.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการลดลงของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในแอลทีซีจากการใช้งานโทรศัพท์ที่ลดลง ซึ่งเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์เขื่อนแตกในประเทศลาว

สำหรับในไตรมาส 3/2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ บรรลุข้อตกลงและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลายราย อาทิ บริษัท ยูนิโวล ออฟชอร์ จำกัด ผู้นำด้านเรือสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง เลือกใช้บริการ Nava™ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการทางทะเล โดยติดตั้งบนเรือปฏิบัติการนอกชายฝั่งกว่า 30 ลำ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้บรรลุข้อตกลงในการเป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจดาวเทียมสื่อสารให้แก่รัฐบาลบังกลาเทศอีกด้วย

ในส่วนของกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท ลาว เทเลคอมมูนีเคชันส์ จำกัด (แอลทีซี) ในประเทศลาว มีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ไม่นับรวม fixed line) ในระบบรวมทั้งสิ้น 1.52 ล้านราย และยังคงมีส่วนแบ่งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็น 58% ของตลาดรวม

###

### เกี่ยวกับไทยคม

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย มีภารกิจหลักในการให้บริการด้านการสื่อสารโดยเน้นสร้างการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายดาวเทียมทั้งบรอดแคสต์และบรอดแบนด์ ด้วยนวัตกรรมที่ล้ำหน้า ความเป็นมืออาชีพของทีมงาน บริการที่หลากหลายครบวงจร และเทคโนโลยีที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้จัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรแล้วทั้งสิ้นจำนวน 8 ดวง โดยมีดาวเทียมที่ยังคงให้บริการอยู่จำนวน 5 ดวง คือ ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และล่าสุดคือ ดาวเทียมไทยคม 8 ซึ่งเป็นดาวเทียมบรอดแคสต์ ให้บริการถ่ายทอดสัญญาณรายการโทรทัศน์ ครอบคลุมประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และแอฟริกา อยู่ในตำแหน่งวงโคจรหลัก "Hot Bird" ที่ 78.5 องศาตะวันออก โดยมีงานห็นเข้ารับสัญญาณจำนวนมาก นอกจากนี้ สำหรับการสื่อสารบรอดแบนด์ ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ซึ่งเป็นดาวเทียมบรอดแบนด์ดวงแรกของโลก ได้สนับสนุนโครงข่ายการสื่อสารด้วยปริมาณช่องสัญญาณที่เพิ่มขึ้น พื้นที่ให้บริการที่ครอบคลุม รวมถึงนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางธุรกิจและเทคโนโลยีดาวเทียมที่โดดเด่นในระดับคุณภาพมาตรฐานโลก ด้วยแนวคิด "Connectivity for Sustainability" ไทยคมได้ให้บริการทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ และตอบไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ นอกจากความรับผิดชอบต่อในการให้บริการติดต่อสื่อสารในภาวะปกติแล้ว ไทยคมยังมีจุดแข็งในการเชื่อมต่อการสื่อสารได้อย่างไร้รอยต่อ เช่นการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติหรือในพื้นที่เข้าถึงได้ยาก และทั้งหมดนี้ก็เป็นความมุ่งมั่นของไทยคม ในการสร้างโอกาส สร้างอนาคต สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย ที่ยังคงความเป็นพลเมืองดีของสังคมไทยต่อไป

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2534 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ "THCOM"

### MEDIA CONTACT:

**สำนักสื่อสารองค์กร**

สุจิตรา ยิ่งเพิ่มมงคล

0-2596-5060 Ext. 8493, 0990-045-045

[sujitray@thaicom.net](mailto:sujitray@thaicom.net)

PR-010/2561

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

63/21 ถนนรัตนธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

[www.thaicom.net](http://www.thaicom.net), [www.ipstar.com](http://www.ipstar.com)